
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๗ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ 
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ งบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่ การบริหารงานมหาวิทยาลัย การเร่งรัด
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การยกระดับทางรถไฟ 
ความเร็วสูงด้วยตอม่อ เรื่องพันธุ์ข้าว ปัญหาการพนันออนไลน์และเงินหายจากบัญชี การต่อบัตรคนพิการ  
ปัญหาการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อนกับพ้ืนที่ของราษฎร การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบรรจุ
พนักงานราชการในสถาบันการศึกษา การพิจารณาค่าตอบแทนให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และกรรมการชุมชน ร่างกฎหมายคุ้มครองชนเผ่า
พ้ืนเมือง ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เงินชดเชยล าไย การขยายจุดตัดทางรถไฟ  
ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การส่งมอบโฉนดที่ดิน เรื่องประตูระบายน้ า สะพานข้ามคลอง น้ าบาดาล การปรับปรุง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเข้าออกด่านชายแดน ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาในเกาะหลีเป๊ะ ปัญหาปุ๋ยแพง เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ขวบ เป็นต้น 

 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้แจ้ง 
ให้ที่ประชุมรับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับ
ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ 
นางสาวกิตติประภา  จิวะสันติการ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล าดับที่ ๓๒  
พรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นายภาคิน  สมมิตรธนกุล 

ที่ประชุมรับทราบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวน า นางสาวกิตติประภา   
จิวะสันติการ ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จ านวน ๔๑๗ คน 
 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒ 
 

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุม 
มีมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง นายนิกร  จ านง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง นางกันตวรรณ  ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง นายศักดินัย  นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓) 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔) 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕) 

๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖) 

๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ซึ่ง นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗) 

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ี ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๗ ฉบับพร้อมกันไป 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๒๙๐ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี  

งดออกเสียง ๒ เสียง  
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณา จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ

ให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติของนายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)  

๑๔๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอให้ใช้ร่างนางกันตวรรณ  ตันเถียร  
กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา) ๑๓๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. นายบัญชา  สุขแก้ว ๒. นายจิตรพรต  พัฒนสิน 
 ๓. นายนิกร  จ านง ๔. นางอันน์เกตุ  ลีลาไพบูลย์ 
 ๕. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ ๖. นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
 ๗. นายสุขุมพงศ์  โง่นค า ๘. นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
 ๙. พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง ๑๐. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 

ระเบียบวาระตามท่ีที่ประชุมมีมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 



๓ 
 

 ๑๑. นายไตรฤกษ์  มือสันทัด ๑๒. นายกองตรี อาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ 
 ๑๓. ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง ๑๔. พันต ารวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ ๑๖. นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ 
 ๑๗. นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ ๑๘. นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
 ๑๙. นางกันตวรรณ  ตันเถียร ๒๐. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
 ๒๑. นายสาคร  เกี่ยวข้อง ๒๒. นายณัฐพงษ์  สุมโนธรรม 
 ๒๓. นายศักดินัย  นุ่มหนู ๒๔. นายปิยะ  เทศแย้ม 
 ๒๕. นายศุภชัย  นาคสุวรรณ์ 
 ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 
 

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา คือ 
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถามเกี่ยวกับการออกพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ ขอทราบเหตุผลในการออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลจะมีหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้มีการถูกซ้อมทรมานหรืออุ้มหาย ไดอ้ย่างไร 

 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ความไม่พร้อมเรื่องกล้องและบุคลากร 
รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกว่า ๔๔๔ ล้านบาท ให้ด าเนินการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ (สตช.) ขอเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายออกไป หากไม่ขยาย
อาจเกิดผลจากการบังคับใช้กฎหมายในขณะที่หน่วยงานยังไม่มีความพร้อม จะท าให้การเก็บรวบรวมและบันทึก 
พยานหลักฐานในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่มีความไมส่มบูรณ์ อาจท าให้เกิดประเด็นโต้แย้งในขั้นตอน 
การด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด เช่น การจับมิชอบ การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุ  
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด ซึ่งเป็นผลร้ายต่อสังคมและความปลอดภัยสาธารณะ  
เจ้าหน้าที่สุ่มเสี่ยงถูกด าเนินคดีอาญาและทางวินัย จึงถือเป็นเหตุฉุกเฉิน มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
เพ่ือประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ จึงสมควรขยายก าหนดเวลา
ในการบังคับใช้บทบัญญัติเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงด าเนินการต่อไป มีเพียง ๔ มาตราที่รอความพร้อม  
ประเด็นการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียง ได้จัดสรรงบประมาณจัดหากล้องชนิดติดตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
กล้องบันทึกพร้อมอุปกรณ์ในห้องสอบสวน กล้องชนิดติดตั้งในรถยนต์ ชี้ใช้เห็นว่ารัฐบาลสนับสนุนกฎหมายนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  
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 ๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวจิราพร  สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ๓. กระทู้ถามเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยมิชอบและ
การออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนโดยท่ัวไป  
 นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ กรมที่ดินมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร กรมที่ดินจะปรับกระบวนการในการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบให้มี  
ความรวดเร็วขึ้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายนริศ  ข านุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ ที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  
ในปี ๒๕๓๖ และปี ๒๕๔๕ กรมท่ีดินได้ปรับแนวเขต ท าให้ที่ดินแปลงนี้อยู่นอกเขตอุทยานฯ เจ้าหน้าที่กรมท่ีดิน 
ได้ออกเอกสารสิทธิตามค าร้องว่ามีการครอบครองโดยชอบ ท ากินอย่างต่อเนื่อง และอยู่นอกเขตอุทยานฯ  
แต่เมื่อมีค าสั่งศาลว่าท ากินไม่ต่อเนื่อง กรมท่ีดินได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ พนักงานอัยการได้สั่งฟ้อง
คดีอาญาและขอให้เพิกถอน คณะกรรมการจึงรอค าสั่งของศาลว่าผู้ครอบครองมีความผิดอาญาและศาลจะสั่ง
เพิกถอนหรือไม่ กรมที่ดินไม่ได้ละเว้นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการ
กับเจ้าหน้าที่เพราะรอค าสั่งศาล การออกเอกสารสิทธิท าได้เร็ว แต่การเพิกถอนเอกสารสิทธิท า ได้ช้ามาก  
เพราะอ้างการรอนสิทธิของผู้ครอบครอง หากไม่รอบคอบอาจมีปัญหาทางกฎหมายได้ กรณีท่ีดินในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เป็นอ านาจของรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายสามารถด าเนินการ 
(เพิกถอน) ได้เลย ตนจะก าชับให้พิจารณาสั่งการโดยเร็วที่สุด หลักของกรมที่ดินคือ หากมีงบประมาณเพียงพอ 
กรมฯ สามารถออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนซึ่งมีค าร้องอยู่แล้วได้รวดเร็ว กรมท่ีดินพิจารณาออกโฉนดให้เฉพาะ 
ค าร้องที่มีการครอบครองโดยชอบ (ไม่มี ส.ค. ๑) แต่ที่ดิน ส.ค. ๑ จะต้องส่งค าร้องไปให้ศาลสั่ง 

 จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามท่ัวไป คือ 
 กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๑. กระทู้ถาม ของ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแก่ชาวประมง และความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ๒. กระทู้ถาม ของ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังท้องถิ่นไท เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชเพ่ือรองรับ 
การท่องเที่ยวภาคใต้ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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   ๓. กระทู้ถาม ของ นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

  ๔. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  
(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

  ๕. กระทู้ถาม ของ นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ๖. กระทู้ถาม ของ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคเพ่ือไทย เรื่อง ขอรับทราบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ า 
ในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

  ๗. กระทู้ถาม ของ ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา  
พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง การแก้ปัญหาน้ าอุปโภค บริโภค ของคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒  
ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามนายกรัฐมนตรี 

  ๘. กระทู้ถาม ของ นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยสงฆ์  
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามนายกรัฐมนตรี 

  ๙. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๑๐. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์  
พรรคเพ่ือไทย เรื่อง ขอให้ขยายถนนไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจังหวัดสุรินทร์ (ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๑๑. กระทู้ถาม ของ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคก้าวไกล เรื่อง การแก้ไขปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ให้ถูกกฎหมาย (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)  ถามนายกรัฐมนตรี 
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๑๒. กระทู้ถาม ของ นายเจือ  ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  
เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากฝั่งหัวเขาแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปยังฝั่งต าบลบ่อยาง 
(เทศบาลนครสงขลา) อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามนายกรัฐมนตรี 

๑๓. กระทู้ถาม ของ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่อง ขอทราบผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ ในการจัดประชุม APEC 2022 (ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามนายกรัฐมนตรี 

กระทู้ถามในล าดับที่ ๑ - ๑๓ รัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๕๑ 

 ๑๔. กระทู้ถาม เรื่อง การถือครองเพื่อขอออกโฉนดที่ดินพื้นที่ต าบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
 นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีแผนการด าเนินการตรวจสอบการถือครองเพ่ือขอออกโฉนดที่ดินให้แก่ 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร หรือไม่ อย่างไร รัฐบาลมีแผนการด าเนินการ
ตรวจสอบการถือครองเพ่ือขอออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 นายนริศ  ข านุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ รัฐบาลได้แก้ปัญหาที่ดินท ากินในหลายรูปแบบ ได้ออก สปก. ให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ต าบลกุสุมาลย์ ๒ แปลงใหญ่ รัฐบาลได้จัดโครงการออกโฉนดที่ดิน ๕ ระวาง ในปีงบประมาณนี้  
เกือบ ๒ หมื่นไร่ น่าจะออกโฉนดได้ครบถ้วน พ้ืนที่ซึ่งเป็นปัญหาคือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์โคกยอดห้วยทวย  
๑ หมื่นกว่าไร่ ประชาชนที่มี ส.ค. ๑ หรือมีใบเหยียบย่ า สามารถไปยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้  
ณ ส านักงานที่ดินในท้องที่นั้น เพ่ือพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป ส่วนประชาชนที่ไม่มี 
ส.ค. ๑ และไม่มีใบเหยียบย่ า พ้ืนที่ดังกล่าวต้องให้อ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเข้าสู่กระบวนการ 
คทช. เพ่ือแก้ไขปัญหา การออกโฉนดที่ดินในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ตามกฎหมายยังกระท าไม่ได้ มีเพียงให้
สิทธิท ากิน โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ 

 ๑๕. กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยชุมชน
พัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงถาวรให้แก่
ผู้ประสบภัยและคนจนเมือง (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
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 นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ รัฐบาลมีแนวทางในการเยียวยาผู้ประสบภัยในกรณีดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือ 
ผู้อยู่อาศัยที่บ้านเรือนถูกรื้อถอนให้มีที่อยู่อาศัยไม่ห่างไกลจากสถานศึกษาและสถานที่ท างานเดิมอย่างไรบ้าง 
รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคนจนเมืองอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 

 นายนริศ  ข านุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การเข้าไปเยียวยาน้อยกว่าความเสียหายที่ประชาชนได้รับ คนที่ประสบภัยพิบัติ 
พอใจในการช่วยเหลือในระดับหนึ่ง เรื่องการจัดการที่อยู่อาศัย โดยการเคหะแห่งชาติและ พอช. คนที่ประสบภัย 
สละสิทธิที่จะย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ใหม่ จึงขอให้ พอช. จัดสรรที่อยู่อาศัยใกล้กับพ้ืนที่เดิม เรื่องผู้ที่ยังไม่ได้รับ 
การเยียวยา ตนได้ให้ พอช. ท าการส ารวจใหม่ การออกแบบที่อยู่อาศัย จะออกแบบโดยมีส่วนร่วม เช่น ผู้ท าอาชีพ 
ค้าขายควรให้อยู่ชั้นล่าง จะตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยได้ พ้ืนที่ซึ่งเลือกไว้อยู่ไม่ไกล จะจัดหาให้
ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตเดิม พอช. ในพ้ืนที่บ่อนไก่จะเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยที่จัดให้ใหม่จะอยู่ห่าง
จากที่เดิมไม่เกิน ๓ กิโลเมตร จะออกแบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ยินดีจะรับข้อเสนอไปพิจารณา  

 ๑๖. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เรื่อง การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัยร้ายแรงกับบุคลากรทางการศึกษา 
หรือครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย ที่ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายนักเรียนในสถานศึกษา  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๒๗ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน  หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 

  ๑. กระทู้ถาม ของ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคเพื่อไทย จ านวน ๒ กระทู้ คือ 

๑) เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนรอบเมืองอ าเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข ๒๒๑  
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษผ่านอ าเภอกันทรลักษ์ ถึงเชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนสาย ๒๐๘๕ จากอ าเภอกันทรารมย์ 
ถึงอ าเภอกันทรลักษ์ ถนนทางหลวงชนบทจากต าบลกุดเสลา ถึงเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์และทางหลวงชนบท 
จากอ าเภอขุนหาญถึงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม 

๒) เรื่อง การสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ทางลอดบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร (ซ่ึงเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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๒. กระทู้ถาม ของ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการขนส่ง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม 

๓. กระทู้ถาม ของ นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคก้าวไกล เรื่อง ปัญหารถพ่วง รถบรรทุกวิ่งในเขตเมือง และใกล้แหล่งชุมชน (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖)  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๔. กระทู้ถาม ของ นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการขยะเชิงรุก (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. กระทู้ถาม ของ นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคภูมิใจไทย จ านวน ๕ กระทู้ คือ 

๑) เรื่อง ขอเสนอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาด าเนินการขยายช่องจราจร 
เป็น ๔ ช่องจราจร (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๒) เรื่อง ขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม และน้ าขังเป็นประจ าของบ้านยาง บ้านสิม  
บ้านโปร่งสามัคคี บ้านอะลาง ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย และบ้านน้อยนาเจริญ ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์

๓) เรื่อง ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้แก่พี่น้องประชาชนอ าเภออุทุมพรพิสัย 
และอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อันมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖  
สายอ าเภออุทุมพรพิสัย – อ าเภอห้วยทับทัน (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

๔) เรื่อง ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร 
แก่พี่น้องประชาชนต าบลรังแร้ง ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโคกหล่าม และต าบลอีหล่ า อ าเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕) เรื่อง ขอให้ด าเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ศก.๔๐๒๐ ช่วงอ าเภออุทุมพรพิสัย – 
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมาก  (ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



๙ 
 

๖. กระทู้ถาม ของ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  

พรรคก้าวไกล จ านวน ๓ กระทู้ คือ 

๑) เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๒) เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตราก าลังที่  

ก.ค.ศ. ก าหนด (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๓) เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ การจัดจ้างครูและบุคลากรอัตราจ้างเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในหน่วยงานและสถานศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ถามรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๗. กระทู้ถาม ของ นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย  

เรื่อง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนนิตโย สกลนคร – นครพนม บริเวณบ้านนิรมัย ต าบลกุสุมาลย์ จังหวัดนครพนม  

(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

กระทู้ถามในล าดับที่ ๑-๗ รัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือ 

ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา 

ที่ประชุมเพ่ือขอน าระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมา

พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) จ านวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่๑ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๒ วันพฤหัสบดีที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๓ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๔ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๕ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้งดังกล่าว 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม 



๑๐ 
 

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ คือ 
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนต าแหน่ง 

ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๖) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายโกมินทร์  ทีฆธนานนท์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายปฐมพงศ์   

สูญจันทร์ 
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 

(ในระเบียบวาระท่ี ๗.๒๔) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวกิตติประภา  จิวะสันติการ เป็นกรรมาธิการ แทน นายธนกร   

วังบุญคงชนะ 
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาววารีรัตน์  สิริธัญญ์สกุล เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาวปิยะรัฐชย์   

ติยะไพรัช 
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๓ ต าแหน่ง  

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย  นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย ์และนางสาวภคอร   

จันทรคณา เป็นกรรมาธิการ แทน นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล  นายอภิชา  เลิศพชรกมล และนายมงคลกิตติ์   
สุขสินธารานนท์ 

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 

๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖  
ได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
ได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) 

๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ได้พิจารณารับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๒ เรื่อง คือ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๑๑ 
 

๔) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ ได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๓ เรื่อง คือ 

(๑) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

(๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้ว 

๒. ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของคณะกรรมาธิการการที่ดิน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

๓. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓ ฉบับ (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) คือ 

๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ.  .... 

๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือ 
ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 

๓) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ของสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ ฉบับ (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) คือ 

๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒) ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๕. ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย  
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

๖. ผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาแชร์ลูกโซ่ 
ของสภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

ที่ประชุมรับทราบ 



๑๒ 
 

๗. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวอ้อนฟ้า   
เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข  นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอ านวยชัย และนางสาววิริยา   
เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนางศิริเนตร  กล้าหาญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา 
การบริการภาครัฐเพ่ือประชาชนที่สะดวกรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การให้บริการภาครัฐผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ประเด็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านสถานที่และการอ านวยความสะดวก การพัฒนาระบบนิเวศที่เสริมสร้าง
ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ควรให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เรื่องงบประมาณ  
การเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง พัฒนาการให้บริการภาครัฐ เช่น ไม่เลือกปฏิบัติ การช่วยเหลือเอสเอ็มอี 
การข้ึนทะเบียน GI ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น 
รองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การทบทวนบทบาทภาครัฐ ปรับโครงสร้างและการบังคับบัญชา ยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จ าเป็น บทบาท ก.พ.ร. ในการลดอ านาจภาครัฐและถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับลด 
จ านวนข้าราชการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ เช่น การท างานเชิงรุก ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของบุคลากรภาครัฐ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากรภาครัฐ พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพและจริยธรรมของข้าราชการ การรับฟังข้อเสนอแนะจากข้าราชการ 
การประเมินผล ปัญหาความซ้ าซ้อน ประเด็นการช่วยราชการ เรื่องผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด เรื่องตัวชี้วัดหรือ KPI 
ของ ก.พ.ร. 

เลขาธิการ ก.พ.ร. ตอบชี้แจงในประเด็นการปฏิรูประบบราชการ ลดขนาด ยุบรวมหน่วยงาน
ตามนโยบายที่บูรณาการ การปรับวิธีการท างานและ Mind Set ของข้าราชการ น าดิจิทัลมาใช้ให้บริการประชาชน  
เน้น Digital Service และใช้ Big Data เพ่ือความรวดเร็ว ประสิทธิภาพและลดการทุจริต ประเด็นการท าให้
ภาครัฐเป็นระบบเปิด ก.พ.ร. จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนมากขึ้น เปิดให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐเพ่ือให้บริการประชาชน ประเด็นการควบคุมการทุจริต โดยท าภาครัฐให้เป็นดิจิทัล  
(Digital Government) เปิดเผย โปร่งใส ลดการเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่  และ Open Government  
ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจและแจ้งข้อร้องเรียนได้ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐไปสู่ท้องถิ่น เป็น
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงาน ก.พ.ร.  
มีหน้าที่สนับสนุนให้การท างานระหว่างภูมิภาคและท้องถิ่นเกิดผลได้ เรื่องการประเมิน ทุกจังหวัดมีผลการประเมิน  
มี KPI ก.พ.ร. ได้เสนอให้เชื่อมโยงการประเมินจังหวัดกับการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากประชาชน ส านักงาน ก.พ.ร. ใช้หลัก Open Government ประเด็นการพัฒนาคนและจริยธรรม การบริหารคน  
การช่วยราชการ วินัย การลดจ านวนข้าราชการ เรื่องก าลังคนภาครัฐ อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. 
เรื่องการยืนยันตัวตน กฎหมายปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว 

 



๑๓ 
 

 
 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา
ขอน าระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ 
ต าแหน่ง (ในระเบียบวาระท่ี ๗.๒๓) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพิชัย  ขจรเรืองโรจน์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
(ในระเบียบวาระท่ี ๗.๒๖) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเกริกมนตรี  รุจโสตถิรพัฒน์ เป็นกรรมาธิการ แทน นางสาวปิยะรัฐชย์   
ติยะไพรัช 

 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามล าดับ คือ 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
การจราจรและขนส่ง ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

เมื่อนายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ รองประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน สรุปผลการศึกษา 
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่ง นวัตกรรมที่จะท าให้เกิดขึ้นได้ ประชาชนจะได ้
ประโยชน์มี ๔ นวัตกรรมคือ ๑) Fixed Station Traffic and Surveillance Sensor (อุปกรณตรวจวัดสภาพ
จราจร) ๒) Toll Tag (Vehicle Re-Identification) (อุปกรณบงชี้ยานพาหนะ) ๓) Intersection Signal Control  
(ระบบจั ดการสัญญาณไฟจราจร )  และ  ๔ )  Big Data Integration System for Traffic Forecasting  
(ระบบฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือการคาดการณสภาพจราจร) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แบ่งออกเป็น  
๖ ด้านคือ ด้านที่ ๑ องคก์รขับเคลื่อน ด้านที่ ๒ งบประมาณและทุนวิจัย ด้านที่ ๓ การบริหารจัดการ ด้านที่ ๔ 
นโยบายและกฎหมาย ด้านที่ ๕ การด าเนินงาน และด้านที่ ๖ การก าหนดมาตรฐานนวัตกรรม  
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็น KPI ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
ที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญ การท าความเข้าใจนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
และพฤติกรรมของบุคคล เรื่องสภาพถนน อุบัติเหตุจราจร ค่าปรับจราจร การเคารพกฎจราจร ประเด็นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสร้างระบบหรือแอปพลิเคชันที่ประชาชนเป็นผู้ใช้ข้อมูล โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
 นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ รองประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงว่าการท ารายงานฯ ต้อง
มีขอบเขต เน้นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง  การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  



๑๔ 
 

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ประเด็นยานยนต์อัตโนมัติ ประเด็น System Thinking ข้อเสนอการสร้าง
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชน เรื่อง Big Data ส าหรับประเด็นปัญหาจราจร เช่น เรื่องอุบัติเหตุ 
ตั๋วร่วม การจอดรถในที่ห้ามจอด การติดกล้องจับความเร็ว จะอยู่ในรายงานอุบัติเหตุทางถนน นายนิกร  จ านง  
รองประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงรถยนต์ไฟฟ้าเป็นความปลอดภัยทางถนนในอนาคต การบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนน เช่น ติดกล้อง CCTV ทีท่างแยก การจ ากัดความเร็วรถยนต์ 
 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานผลการพิจารณาศกึษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด  
๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 

เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือขอเลื่อนการพิจารณารายงานผลการพิจารณา
ศึกษาเรือ่งดังกล่าว 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้าในการด าเนินคดี 
กับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอ่ืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๓) 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางอังคณา   
นีละไพจิตร  นางสมศรี  หาญอนันทสุข และนายสุรพล  มณีประวัติ อนุกรรมาธิการ และนายสุรจิต  บุญยุบล  
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 

เมื่อนายศุภชัย  ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เสนอรายงานฯ ศึกษาปัญหาการละเลย 
หรือล่าช้าในการด าเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอ่ืน สิทธิประโยชน์ของผู้เสียหายที่รอผลคดีและรอรับ  
การเยียวยา ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และนายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ กรรมาธิการ  
ได้สรุปว่าปัญหาส าคัญคือ พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนค าสั่งส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พนักงานอัยการไม่รับส านวนคดีของพนักงานสอบสวนที่ส่งส านวนไปโดยไม่มีตัวผู้ต้องหาไปด้วย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่แสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต เช่น ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติควรก าชับและตรวจสอบให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม ค าสั่งที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง การอ านวย 
ความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาอย่างเคร่งครัด  
และลงโทษพนักงานสอบสวนซึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวอย่างจริงจัง ทุกหน่วยงานควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่ถูกอายัด 
ในคดีอ่ืน เห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรมีข้อเสนอแนะต่อประธานศาลฎีกาเพ่ือปรับปรุงระเบียบการรับฟ้อง
คดีอาญา กรณีท่ีผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมของเรือนจ าหรือทัณฑสถานที่อยู่นอกเขตอ านาจศาล เป็นต้น 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการอายัดตัวของพนักงานสอบสวน เมื่อผู้ต้องหาถูกจับไม่ควร 
ให้อายัดตัว เรื่องกติกาสากลด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการกระท าความผิด/ที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน การเร่งรัดคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นเรื่อง 



๑๕ 
 

คดีแห้ง เช่น มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าแต่ไม่พบตัวผู้กระท าความผิดซึ่งมีจ านวนมาก กระบวนการด าเนินคดีของ
เจ้าหน้าที่ป่าไมต้่อประชาชน 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

*************************************************************************************************** 

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน าระเบียบวาระที่ ๗ 
เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสื่อสาร 
โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพันธุ์ศักดิ์  ซาบุ เป็นกรรมาธิการ แทน นายนิคม  บุญวิเศษ 

*************************************************************************************************** 

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔  
เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในล าดับถัดไป คือ 

๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้ง
ค่าครองชีพสูงจากราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ในระเบียบวาระท่ี ๔.๔) 

เมื่อนายธรภัทร  พริ้งศุลกะ ประธานคณะกรรมาธิการ และนายองค์การ  ชัยบุตร รองประธาน
คณะกรรมธิการ ได้เสนอรายงานฯ กรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ผลการศึกษา สาเหตุของ 
ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ปัจจัยที่มีผลท าให้หนี้สินในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการจัดการ 
หนี้สิน แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือน โดยผลักดันกฎหมายการฟ้ืนฟูหนี้สินลูกหนี้บุคคลธรรมดา  
การผลักดันเอสเอ็มอีและสหกรณ์ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างวินัยทางการเงินและการบริหาร 
จัดการหนี้โดยบรรจุในหลักสูตร ผลการพิจารณาศึกษาหนี้สาธารณะ (หนี้สินภาครัฐ) สถานการณ์หนี้สาธารณะ  
สาเหตุการเพ่ิมสูงขึ้น ลดการก่อหนี้สาธารณะ โดยการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง มุ่งเน้นให้ประชาชนพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพาภาครัฐ 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นหนี้สินครัวเรือน หนี้สินที่เกิดจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) การบังคับคดีหนี้ กยศ. ซึ่งมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ ประเด็นหนี้สาธารณะ ที่เกิดจากรัฐบาล
น าไปลงทุน แต่การลงทุนได้สร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม มีผู้ที่ได้ประโยชน์เพียงบางส่วน ประเด็นการแก้ไข
กฎหมาย กยศ. การปรับลดดอกเบี้ย การบังคับคดีกับผู้ค้ าประกัน ประเด็นหนี้สินครัวเรือนซึ่งเป็นหนี้ ธกส.  
จากการกู้เงินเพ่ือท าการเกษตร ประเด็นสาเหตุการเกิดปัญหาหนี้สิน เช่น ปัญหาความยากจน ไม่มีที่ดินท ากิน 
การไม่มีงานท า ไม่มีสวัสดิการ การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขาดโอกาส ท าให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น  
รัฐบาลควรจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและจัดการปัญหาหนี้สิน  
ประเด็นการเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ เกี่ยวกับหนี้สินจาก กยศ. ไว้ในรายงานของคณะกรรมธิการ 



๑๖ 
 

นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ ประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงว่ารายงานฯ ฉบับนี้พิจารณาเฉพาะ 
ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากราคาพลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับ กยศ. คณะกรรมาธิการฯ จะน าเสนอรายงานในโอกาสต่อไป  
รองประธานคณะกรรมาธิการตอบชี้แจงว่าความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด-๑๙ ซึ่งประชาชนมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น  
และมีรายได้ลดลง  

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๕. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว   
(ในระเบียบวาระท่ี ๔.๕) 

เมื่อนายกิตติกร  โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ และนายชัยยันต์  ผลสุวรรณ์ เลขานุการ 
คณะกรรมาธิการ ได้เสนอรายงานฯ ๑) การปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (PDP2018) ควรพิจารณาให้ถูกต้องแม่นย า แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ก าหนดอัตราค่าบริการ
ที่เหมาะสม ไฟฟ้าสาธารณะที่ อปท. รับผิดชอบ ปรับปรุงกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และการประหยัด 
พลังงาน นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ กรรมาธิการ ได้เสนอ ๒) การปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
มาตรการระยะสั้น ราคาน้ ามันสูง ให้ลดเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ลดภาษีสรรพสามิต ลดเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน กรณีเชื้อเพลิงชีวภาพราคาสูง ให้ใช้ E20 และ B5 เก็บเงินกองทุนน้ ามันดีเซลพรีเมียม  
ลดต้นทุนของผู้ค้าน้ ามัน มาตรการระยะยาว เสนอให้ลดน้ ามันเบนซินเหลือ ๒ ชนิด (แก๊สโซฮอล์ ๙๕ กับ ๙๑)  
และน้ ามันดีเซล ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ พัฒนาพืชพลังงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้น น ารายได้จาก 
ค่าภาคหลวงมาอุดหนุนกองทุนน้ ามัน และ LPG ภาคครัวเรือน โดยมปีระธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ  

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการบริหารจัดการซ่ึงท าให้น้ ามันของประเทศไทยมีราคาสูง การอ้างอิง 
ราคาน้ ามันของสิงคโปร์ อัตราค่าไฟฟ้าของบ้านเลขที่ชั่วคราวสูงกว่าปกติ ประเด็นปัญหาที่ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้  
แผนพลังงานแห่งชาติ ประเด็นพลังงานทดแทน การส ารองพลังงาน โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ การน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการไปด าเนินการ ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการตอบชี้แจงในประเด็นแหล่งน้ ามัน การมีแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ เรื่องค่าไฟของบ้านเลขที่ชั่วคราว การขยายเขตไฟฟ้าและต้นทุน เรื่องแผน PDP เรื่องโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ การปรับลดการส ารองพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เรื่องการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ  
เรื่องราคาต่อหน่วยที่คิดราคาหรือต้นทุนแตกต่างกัน 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๖) 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  
ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 



๑๗ 
 

เมื่อนางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้เสนอรายงานฯ ภาพรวม 
การท่องเที่ยวมีปัญหาและอุปสรรค เช่น ปัญหาโรคระบาด ภาวะสงคราม เศรษฐกิจถดถอย โดยได้สรุปผลการศึกษา  
เสนอแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุคลากร  
ด้านทรัพยากร การบูรณาการหน่วยงานรัฐ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
การท่องเที่ยวไว้ในข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเพ่ือก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ต่อไป 

สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่อง PM2.5 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ประเด็นการขออนุญาตประกอบธุรกิจ เรื่องความปลอดภัยในการป้องกันโรคติดต่อ ประเด็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยว เช่น แผนรับมือกับวิกฤต  
ทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ เชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ธุรกิจท่องเที่ยวและโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่น ประเพณีพ้ืนบ้าน เช่น 
บุญบั้งไฟ แข่งเรือ  

นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นมาตรการ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
หลังโควิด-๑๙ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้ า การบูรณาการ
แรงงานด้านการท่องเที่ยวและเรื่องทุน โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาและน าเสนอไว้ในรายงาน 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส ารวจค่าครองชีพของแรงงาน : แนวทางการยกระดับ
ค่าจ้างขั้นต่ าและมาตรฐานการด ารงชีวิตที่มีคุณค่า ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ในระเบียบวาระท่ี ๔.๗) 

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายจาตุรงค์  ไพรสิงห์  
ประธานสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย และนางสาวสุทธาทิพย์  สังคะบุตร  
ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมกระจกแก้วและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 

เมื่อนายจรัส  คุ้มไข่น้ า เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้เสนอรายงานฯ ข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมาธิการ สรุปได้ ๕ ประเด็น (๑) ทบทวนนิยามของค่าจ้างขั้นต่ าเป็น “ค่าจ้างเพ่ือด ารงชีวิต” และสร้าง
มาตรฐานการท างานที่มีคุณค่า สามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ (๒) การคุ้มครองค่าจ้างและ
รายได้ของแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้างไม่ต่ ากว่าค่าครองชีพต่อเดือน (๒๑,๖๘๘ บาท) หากได้รับต่ ากว่า รัฐบาลควร
มีมาตรการอุดหนุนค่าจ้าง (๓) การพิจารณาสูตรการค านวณค่าจ้างขั้นต่ าไม่ได้เป็นไปตามคู่มือของ ILO  
สูตรการค านวณจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ค่าครองชีพของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  
ไม่เพียงแต่ใช้ดัชนีหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง (๔) กระทรวงแรงงานควรเก็บข้อมูลและรวบรวมจ านวน
แรงงานที่ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่ชัด เสนอให้ส านักงานประกันสังคมเก็บข้อมูลจาก 
สถานประกอบการเพ่ือน ามาศึกษาและประเมินผล (๕) การส่งเสริมบทบาทของกระบวนการการแรงงานและ
ปฏิรูปไตรภาคี เช่น บทบาทของสหภาพแรงงาน ควรให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO  



๑๘ 
 

สมาชิกฯ อภิปรายประเด็นการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้เพียงพอ 
กับค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งปรับค่าจ้างขั้นต่ าของแรงงานในภาคเกษตร สภาพปัญหา 
แรงงานได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ประเด็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้เพียงพอกับ 
ค่าครองชีพ ควรพิจารณาอัตราเงินเฟ้อและศักยภาพของแรงงาน ประเด็นแรงงานนอกระบบ เช่น พนักงานรับส่ง 
อาหาร (Rider) ประเด็นรายได้จากการท างานและรายจ่ายต่อเดือน ประเด็นการให้แรงงานหรือตัวแทนฝ่าย
ลูกจ้างมีบทบาทในการเจรจาต่อรอง 

นางสุเนตตา  แซ่โก๊ะ กรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นค่าแรงยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะในช่วงโควิด-๑๙ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น จากการเก็บข้อมูลพบว่าจะต้องได้รับค่าแรง  
๗๐๐ กว่าบาท จึงจะเพียงพอ 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๒๒ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


